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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2568 
บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานท่ีประชุม 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2568 ของบริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้
จดัประชุมเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) 
(Physical และ E-Meeting) ณ ศูนยป์ระชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขท่ี 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 
ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย
ระบบ Zoom ซ่ึงการประชุมไดมี้การบนัทึกภาพในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
กรรมการบริษทัทั้งหมดมีจ านวน 10 คน เขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 ไดแ้ก่ 

1. ดร. จ าลอง อติกุล  ประธานกรรมการ  
2. นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์  กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร  
3. ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายอมรศกัด์ิ นพรัมภา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

     กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยัง่ยนื 
5. นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และ 

     ความยัง่ยนื และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

     ธรรมาภิบาล และความยัง่ยนื 
7. นายดอน ปรมตัถว์ินยั  กรรมการอิสระ  
8. นายสุเทพ ตระนนัทสิน  กรรมการบริหาร 

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
9. นายชาลี ชู   กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ 
10. นายโกะ เป๊ก หยาง   กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ (การเงินและบญัชีกลุ่ม) และ 

     เลขานุการบริษทั 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมจากส านักงาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น 
2. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์

ผู้แทนอาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. นางสาวธีรประภา อยูร่่วมใจ  ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 9.30 น. 
 ดร. จ าลอง อติกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล  รองกรรมการผูจ้ัดการ (การเงินและบัญชีกลุ่ม) และเลขานุการบริษัท  เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงสิทธิและวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี  

การประชุมเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนด
ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษทัฯ 
จดัให้มีผูใ้ห้บริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความเช่ียวชาญและไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom) ท่ีผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech 
Connect ท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากส านักงานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แลว้ ทั้งน้ี บริษทัได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่าน
ระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากหอ้งประชุมรัชดา อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ 
 
ข้ันตอนการประชุม 

ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาเขียนค าถามในกระดาษท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียม
ไวใ้ห้หรือยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเก็บค าถามหรือส่งไมโครโฟนให้ และขอความกรุณาผูถื้อหุ้นหรือ 
ผูรั้บมอบฉันทะแนะน าตวัก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วม
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ สามารถส่งค าถามผา่นระบบการประชุม ตามคู่มือท่ีไดจ้ดัส่งใหพ้ร้อมกบัลิ้งค์
การประชุม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามของท่านทา้ยวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สิทธิและวิธีในการออกเสียงลงคะแนน 
1. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหน่ึง (1) หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

หน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียง
ได้ โดยเม่ือรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้งน้ี หากผูรั้บ
มอบฉันทะท่ีเป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงท่ีมี จะถือว่าเสียงท่ีขาดเป็นการงดออก
เสียง 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และลงลายมือช่ือก ากบั
บนบตัรลงคะแนนทุกใบ เม่ือเรียบร้อยแลว้ให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจาก
ท่านเพื่อน ามานบัคะแนน 
ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
จะถือวา่ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านนั้น มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนั้นๆ 

4. ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้งท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบ ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

5. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หน้าท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ตามท่ีท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละ
วาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย
ในวาระนั้นๆ 

6. ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ไดอ้ย่างชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งใน
ช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลง
ลายมือช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ 
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7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุน้ท่านนั้นมอบฉนัทะมาทุกประการ 

8. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยของ
ทุกวาระหลังจากการประชุมเสร็จส้ิน โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าบัตรให้
เจา้หนา้ท่ีก่อนออกจากการประชุม 

9. บริษทัฯ จะแจง้การเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเม่ือมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

10. กรณีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาการใชง้านระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและ
ปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีไดแ้จง้ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ 
โดยสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัท ์02-931-9136 และ 
Line Official @inventechconnect 

11. ในระหว่างท่ีรอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุมหรือ
พิจารณาวาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 46 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้

72,737,504 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 91 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้456,845,011 หุ้น รวมจ านวน
ผูเ้ขา้ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 137 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 529,582,515 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 63.9013 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ จ านวน 828,750,000 หุ้น ทั้ งน้ี  
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 
2568 ของบริษัทฯ ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในการจัดการประชุม  
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯ เห็นควรให้มีผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ในการน้ี ประธานฯ ขอใหมี้อาสาสมคัรจาก
ผูถื้อหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุ้น 1 ราย คือ นายวิสันต์ ทรัพย์
สมบูรณ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดเ้สนอตวัเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนในท่ีประชุมในคร้ังน้ี 

 
ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2567 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2567 
ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 และ
ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ประธานฯ ขอใหด้ร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และนางสาวนาถฤดี 
รุ่งเรืองผล รองกรรมการผูจ้ดัการ (บญัชีและการเงินกลุ่ม) และเลขานุการบริษทั รายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึง
รายละเอียดของวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า การขนส่งตูข้องบริษทัฯ ในปี 2567 อยู่ท่ี  
2,450 ลา้นตู ้ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 264,000 ตูห้รือร้อยละ 12 โดยปริมาณการขนส่งประเภท COC อยูท่ี่ 1,683 
ลา้นตู ้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 87,000 ตูห้รือร้อยละ 5 ในขณะท่ีปริมาณการขนส่งประเภท SOC อยู่ท่ี  767 ลา้นตู ้
เพิ่มขึ้น 176,000 ตู ้หรือร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ทั้งน้ี ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ในปี 2567 บริษทัฯ มีรายไดค้่าระวางเฉล่ียทั้งปี
อยู่ท่ี 404 เหรียญต่อตูเ้พิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีมีค่าระวางเฉล่ียอยู่ท่ี 343 เหรียญต่อตู ้เป็นจ านวน 61 เหรียญ หรือ
ร้อยละ 18 โดยจะเห็นไดว้่ารายไดค้่าระวางมีการปรับตวัสูงขึ้นจาก 314 เหรียญในไตรมาสท่ี 1 มาอยู่ท่ี 352 
เหรียญในไตรมาสท่ี 2 และแตะระดับเฉล่ียสูงสุดในไตรมาสท่ี 3 ท่ี 516 เหรียญ โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
อตัราค่าระวางเรือท่ีปรับตัวขึ้นจากสาเหตุความตึงเครียดในตะวนัออกกลางท่ียงัไม่คล่ีคลาย เป็นผลให ้
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีหมุนเวียนไม่ทนัเน่ืองจากระยะทางและเวลาในการขนส่งสินคา้ท่ียาวขึ้น และ
ค่อยปรับตวัมาอยูท่ี่ 429 เหรียญในไตรมาสท่ี 4 

นอกจากน้ี ดา้นตน้ทุนค่าระวางเฉล่ียทั้งปีอยู่ท่ี 289 เหรียญต่อตู ้ลดลงจากปีก่อนหนา้ 9 เหรียญ
ต่อตู ้การลดลงของตน้ทุนต่อตูเ้น่ืองจากตน้ทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหนา้ในอตัราร้อยละ 9 ในขณะท่ีปริมาณการ
ขนส่งตูเ้พิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 12  ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายหลกัท่ีเพิ่มขึ้นมาจากค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ตน้ทุนผนัแปร 
และค่าน ้ามนั โดยอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ทั้งปีอยู่ท่ีร้อยละ 28 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 13 ซ่ึง
มีสาเหตุหลกัมาจากอตัราค่าระวางท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีจะเห็นว่าอตัราก าไรขั้นตน้ในแต่ละไตรมาสเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบัอตัราค่าระวาง 

ในส่วนองค์ประกอบหลกัของต้นทุนการขนส่งท่ีรวมค่าเส่ือมราคาของเรือและตู้สินค้านั้ น 
องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนการขนส่งประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการยกตู้
ขึ้นลงท่ีท่า ค่าน ้ามนั ตน้ทุนเรือ ตน้ทุนตู ้และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
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ในปี 2567 ค่าใชจ่้ายท่ีใหญ่ท่ีสุดยงัคงเป็นค่าใชจ่้ายในการยกตูข้ึ้นลงโดยอยูท่ี่ร้อยละ 26 ในขณะ

ท่ีค่าน ้ ามนัอยู่ท่ีร้อยละ 22 เช่นเดียวกบัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ขณะท่ีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเรือซ่ึงรวมค่าเส่ือมราคาอยู่ท่ี
ร้อยละ 21 ส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตูอ้ยู่ในอตัราร้อยละ 10 เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
อตัราส่วนขององคป์ระกอบค่าใชจ่้ายอยูใ่นสัดส่วนใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

ส าหรับผลก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ก าไรของบริษทัฯ ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ใน 
ปี 2567 อยู่ท่ี 9,171 ลา้นบาท เพิ่มขี้นร้อยละ 511 เม่ือเทียบกับปี 2566 ซ่ึงในปี 2566 บริษทัฯ มีการบันทึก 
การดอ้ยค่าของเรือจ านวน 857 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2567 มีการกลบัรายการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ก าไรท่ีเพิ่มขึ้นเป็น 
ผลมาจากรายไดจ้ากการเดินเรือท่ีเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 34 ขณะท่ีตน้ทุนการเดินเรือเพิ่มขึ้นในอตัราร้อยละ 
10 ท าให้บริษทัฯ มีก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 7,796 ลา้นบาทหรือร้อยละ 394 จากปีก่อน ทั้งน้ี รายไดท่ี้
เพิ่มขึ้นหลกัๆ มาจากอตัราค่าระวางเฉล่ียและปริมาณขนส่งท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในส่วนรายไดอ่ื้นบริษทัฯ  
มีรายไดจ้ากการขายสินทรัพยจ์ านวน 711 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 468 ลา้นบาท มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
104 ลา้นบาทและรายไดอ่ื้นๆ 24 ลา้นบาท 

ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายบริหารท่ีเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนพนกังานและ
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้น 141 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38 จากเงินกูท่ี้เพิ่มขึ้นจากการรับมอบเรือท่ีต่อสร้าง
เสร็จและส่งมอบ นอกจากน้ี ในปี 2567 บริษทัฯ มีการบนัทึกกลบัรายการด้อยค่าของเรือจ านวน 847 ลา้น
บาท เน่ืองจากมูลค่าเรือและรายได้จากเรือท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้ นจากสถานการณ์ในตะวนัออกกลาง ซ่ึง
องค์ประกอบทั้งหมดเป็นผลท าให้ก าไรในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อตัราก าไรต่อหุ้นของบริษทัฯ อยู่ท่ี 
11.07 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 1.81 บาทต่อหุ้นในปี 2566 และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับ 
ส้ินปี 2567 อยูท่ี่ 0.38 

หลงัจากนางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล ไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ของบริษทั
ฯ แลว้ ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย์ รายงานถึงประเด็นส าคญัในปี 2567 ซ่ึงครอบคลุมถึงภาพรวมธุรกิจในปี 
2567 การปรับปรุงกระบวนการภายใน ความท้าทายในภูมิทัศน์โลกปัจจุบัน ผลกระทบท่ีอุตสาหกรรม
คาดการณ์ไวแ้ละแนวโนม้ส าคญั กลยทุธ์ของบริษทัฯ ในปี 2568 และการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัภาพรวมธุรกิจและความคืบหนา้ของการ
ด าเนินงานในปี 2567 เก่ียวกับการพัฒนากองเรือของบริษทัฯ ในช่วงปี 2566 - 2568 พร้อมแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบจ านวนเรือในแต่ละปี จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่าจ านวนเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของมีจ านวนลดลง 
แมว้่าบริษทัฯ จะยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง เหตุผลหลกัมาจากนโยบายของฝ่ายบริหารท่ีเน้นการเปล่ียนผ่าน
จากเรือเก่าท่ีมีประสิทธิภาพต ่าไปสู่การน าเรือใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถึงแมจ้ านวน
เรือจะลดลงแต่ปริมาณสินคา้ท่ีสามารถขนส่งไดก้ลบัเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเรือใหม่มีขนาดใหญ่กว่าท่ีเคยใชง้าน
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งได ้ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเพิ่มสัดส่วนของเรือ charter-in เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการขยาย
ตลาดหรือทดลองเส้นทางใหม่ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีความผนัผวนของตลาด หากเส้นทางใหม่ไม่เป็นไปตาม
การคาดการณ์ บริษทัฯ สามารถยุติสัญญาไดภ้ายใน 1-2 ปี อีกทั้ง บริษทัฯ มีการปล่อยเรือ charter-out มาก
ขึ้นเช่นกนั ซ่ึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีดี เน่ืองจากสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัการ
ใชเ้รือเอง ทั้งน้ี ผลตอบแทนขึ้นอยูก่บัภาวะตลาดในช่วงเวลานั้น หากตลาดอยู่ในภาวะทรงตวัรายไดจ้ากการ 
charter-out ถือวา่สูง แต่หากตลาดอยูใ่นช่วงขาขึ้น การใชเ้รือเองอาจใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่ 

ปัจจุบันบริษทัฯ มีเรือรวมทั้งส้ิน 46 ล า แบ่งเป็นเรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจ้าของเอง เรือ charter-in 
และเรือท่ี charter-out ทั้งน้ี บริษทัฯ มองหาโอกาสในตลาดท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตท่ีสูงซ่ึงหน่ึงในนั้นคือ
ลาตินอเมริกา และไดมี้การขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยไดเ้ปิดเส้นทางขนส่งใหม่จากจีนไปยงั
ประเทศเมก็ซิโก ซ่ึงถือเป็นประตูส าคญัไปสู่ภูมิภาคอเมริกาใตม้ากขึ้น โดยเรือขนส่งจะออกจากจีนในปลาย
เดือนเมษายน นบัเป็นคร้ังแรกท่ีตูค้อนเทนเนอร์ของ RCL จะเดินเรือขา้มมหาสมุทรแปซิฟิก  

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัพิธีปล่อยเรือใหม่จ านวน 6 ล า ซ่ึงแต่ละล าเป็นเรือขนาดใหญ่ โดยมี
ความจุตั้งแต่ 7,000 TEUs ซ่ึงต่อในประเทศจีน ไปจนถึง 12,000 TEUs ซ่ึงต่อในประเทศญ่ีปุ่ น โดยเรือใหม่
ทั้งหมดท่ีเขา้มาเสริมกองเรือน้ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ ไดท้นัที ไม่ว่าจะผ่าน long-term charter-
out ใหบุ้คคลภายนอกหรือการด าเนินงานโดยบริษทัฯ เอง  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแนวโน้มของค่าระวางเรือจะเห็นไดว้่าค่าระวางเรือเร่ิมปรับตวัดีขึ้นในไตร
มาสท่ี 3 และมีการปรับลดลงเลก็นอ้ยในไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาดโดยรวม ในขณะท่ี
ส่วนของราคาน ้ ามนั แมจ้ะมีความผนัผวนแต่ไม่ไดป้รับตวัสูงมากนัก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นไม่มากนกั แมว้่าบริษทัฯ จะเร่ิมใชง้านเรือขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 
ซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบของเรือใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่คือ มีประสิทธิภาพดา้นการใช้พลงังานสูง ใชน้ ้ ามนัน้อยกว่าเดิม
อย่างมาก ส่งผลให้ตน้ทุนต่อหน่วยการขนส่งลดลง ทั้งยงัช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ 
ในเส้นทางท่ีตอ้งการเติบโต 

ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ค่าระวางเรือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อรายไดข้องบริษทัฯ 
และเป็นปัจจยัท่ีมีความผนัผวนสูง ดงันั้น การประเมินศกัยภาพของบริษทัฯ จึงไม่ควรพิจารณาจากค่าระวาง
เพียงอยา่งเดียว แต่ควรมองไปยงัปัจจยัท่ีบริษทัฯ สามารถควบคุมได ้เช่น ค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี การลดตน้ทุนไม่ใช่
เพียงแค่การเจรจาต่อรองเพื่อให้ไดร้าคาท่ีต ่าลง เพราะการลดราคาไม่ใช่แนวทางท่ีย ัง่ยืน บริษทัฯ จึงมุ่งเน้น
ไปท่ีการสร้าง Economy of Scale และการลงทุนในสินทรัพยท่ี์เหมาะสม ซ่ึงการมีเรือใหม่และเรือขนาดใหญ่
เขา้มาในกองเรือ รวมถึงเรือใหม่ท่ีจะเขา้มาเพิ่มเติมในอนาคต เป็นกลยุทธ์หลกัท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ี
ตลาดมีความผนัผวนสูง บริษทัฯ จะสามารถรับมือกบัสถานการณ์ไดดี้ขึ้นกวา่เก่าถึงเท่าตวั 
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นอกจากการลงทุนในเรือขนาดใหญ่ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการขยายจ านวนตูค้อนเทน
เนอร์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลกัในการให้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเล โดยในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีการ
เติบโตของจ านวนตูค้อนเทนเนอร์อย่างต่อเน่ืองในทุกประเภท รวมถึงตูค้อนเทนเนอร์แบบควบคุมอุณหภูมิ 
(reefer container) สะท้อนถึงทิศทางของบริษทัฯ ท่ีเล็งเห็นศกัยภาพของตลาดขนส่งสินคา้อาหาร อีกทั้ง 
ตูพ้ิเศษท่ีใช้ส าหรับขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีเกินกว่าตูม้าตรฐานจะรองรับได ้เช่น สินคา้ท่ีมีขนาดสูงหรือ
กวา้งเป็นพิเศษ หากเทียบกบัจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ปี 2566 ในปี 2567 มีจ านวนตูค้อนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 24.8 และเม่ือเทียบกบัปี 2567 จนถึงไตรมาส 1 ของปี 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 การเติบโตน้ีสอดคลอ้งกบั
แผนการรับมอบเรือขนาดใหญ่ในปีถดัไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
เช่าซ้ือตูค้อนเทนเนอร์เป็นหลกั ซ่ึงบางส่วนซ้ือขาด จะไดไ้ม่ใชก้ระแสเงินสดท่ีมีเยอะเกินไป ซ่ึงการซ้ือหรือ
เช่าซ้ือนั้นหากมองในระยะยาวจะมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกบัค่าเช่า สะทอ้นถึงแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้ความยัง่ยนืและการวางรากฐานระยะยาวมากกวา่การตดัสินใจเพื่อผลลพัธ์ระยะสั้น 

ส าหรับส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัฯ หลกัๆ คือ เอเชีย อาเซียน อินเดีย ตะวนัออกกลาง และ
เร่ิมมีตลาดใหม่ เช่น แอฟริกาตะวนัออก และเส้นทางระหว่างอินเดียกับตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี
อตัราการเติบโตสูง โดยในปี 2568 มีเม็กซิโกเพิ่มเขา้มาอีกดว้ย เม่ือพิจารณาความสามารถในการขนส่งเฉล่ีย
ของปี 2567 พบว่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เน่ืองจากการรับมอบเรือขนาดใหญ่จ านวนมากในช่วง
ปลายปี โดยเรือเหล่าน้ีเร่ิมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในช่วงตน้ปี 2568 ท าให้ตวัเลขของไตรมาสท่ี 1 ปี 2568 
แสดงความสามารถในการขนส่งท่ีเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจน บริษทัฯ จึงตอ้งมีจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเพียงพอ 
เพื่อรองรับการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

นอกจากการขยายกองเรือและจ านวนตูค้อนเทนเนอร์ รวมถึงการขยายเส้นทางเดินเรือ บริษทัฯ 
ยงัให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาทดลองใช้งานใน
กระบวนการท างานท่ีมีความซ ้ าซ้อนและใชเ้วลานาน เช่น การจดัการเอกสาร โดยสามารถลดระยะเวลาการ
ท างานจาก 1 เดือน เหลือเพียง 2 สัปดาห์ และคาดว่าหากพฒันาต่อไปจะสามารถสร้างศกัยภาพท่ีดียิ่งๆ ขึ้น 
อีกทั้งยงัมีการติดตามสถานะของตูอี้กดว้ย สาเหตุท่ีน า AI เขา้มาร่วมท างานเน่ืองจากเม่ือธุรกิจเติบโตมากขึ้น 
ธุรกรรมต่างๆ จะมากขึ้น จ านวนคนเพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเอาเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ต่อหวัและลดความผิดพลาดลง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการเตรียมความพร้อมภายในองค์กร เพื่อรองรับการ
ขยายกองเรือ การเติบโตน้ีไม่สามารถเกิดขึ้นไดเ้พียงจากการจดัหาเรือและตูค้อนเทนเนอร์เท่านั้น แต่ตอ้งมา
พร้อมกบัการพฒันาระบบการท างานภายใน ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือเทคโนโลยี โดยบริษทัฯ ไดน้ า AI เขา้มาร่วม
ในการตอบค าถามเพื่อสนบัสนุนคนภายในและภายนอก ซ่ึงก าลงัอยู่ในช่วงการทดสอบ ซ่ึงมีระบบเก่ียวกบั
การให้ราคาค่าระวางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง นอกจากน้ี ยงัมีระบบ PUDO (Pick-Up and Drop-Off 
Optimization) มาช่วยวิเคราะห์ตน้ทุนในการเคล่ือนยา้ยตูเ้ปล่าระหว่างจุดต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในธุรกิจ
เดินเรือ 
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ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศท่ีมีความผนัผวนสูง โดยเฉพาะ
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ท่ีแทบจะเปล่ียนแปลงในระดบัรายชัว่โมง จึงขอใชโ้อกาสน้ีในการน าเสนอมุมมอง
เก่ียวกบัทิศทางของโลกท่ีก าลงักา้วเขา้สู่การกระจายขั้วทางเศรษฐกิจ โดยสามารถจดักลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม
หลกั ดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มพนัธมิตรฝ่ังตะวนัตก (US Alliance) ประกอบดว้ยสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่ น และ
ออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีเข้มงวด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย 
ส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดต่างๆ ซ่ึงหากบริษทัฯ จะเขา้ไปด าเนินธุรกิจในตลาดกลุ่มน้ี จ าเป็นตอ้งมีศกัยภาพ
ในการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีเขม้งวดเหล่านั้น แมว้่าปัจจุบนัเครือข่ายของบริษทัฯ ยงัไม่ไดมุ้่งเนน้การขยาย
เขา้ไปในกลุ่มน้ีมากนัก แต่ยงัคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสในการพิจารณา หากมี
แนวโนม้ในการเติบโตท่ีชดัเจนในอนาคต 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มประเทศฝ่ังตะวนัออกน าโดยจีน ประกอบดว้ยจีน รัสเซีย อิหร่าน และปากีสถาน 
โดยมีแนวโนม้ในการสร้างระบบเศรษฐกิจของตนเอง เช่น การพฒันาระบบโอนเงินท่ีไม่ตอ้งพึ่งพา SWIFT 
แต่อาจมีการแลกเปล่ียนดว้ยส่ิงของแทน 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มประเทศท่ีมีจุดยนืเป็นกลาง ไดแ้ก่ อินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน และทวีปแอฟริกา 
ซ่ึงยงัคงพยายามรักษาสมดุลและไม่เอนเอียงไปทางกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่างชัดเจน ประเทศในกลุ่มน้ี
โดยเฉพาะอินเดีย เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสูง และมีความสามารถในการบริหารจดัการสมดุล
ทางการเมืองได้ดี กลุ่มน้ีจะมีบทบาทส าคญัในฐานะจุดเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเรียกว่า
เป็นจุดของ Cargo Interchange หรือศูนยก์ลางการหมุนเวียนสินคา้ระหวา่งภูมิภาคต่างๆ 

ด้วยเหตุน้ี จะเห็นได้ว่าบริษทัฯ มีโอกาสเติบโตในกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 เป็นหลักในช่วงน้ี 
เน่ืองจากความยดืหยุน่ในการด าเนินธุรกิจ 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความตึงเครียดด้านภาษีระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้เกิดการยกเลิกเท่ียวเรือจากจีนไปสหรัฐฯ ประมาณคร่ึงหน่ึง และเรือท่ีว่ิงไป
อเมริกามีการหยุดว่ิง (Blank Sailing) รวมแลว้หยดุไปราวร้อยละ 10-15 อีกส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือเรือท่ีวางแผนวา่จะ
ว่ิงจากจีนไปสหรัฐฯ หยุดลง ท าให้สินคา้จะมาท่ีอาเซียนหรืออินเดียมากขึ้น ซ่ึงในช่วงไตรมาส 2 น้ีจะเป็น 
อานิสงคเ์ชิงบวก ตอ้งคอยติดตามต่อว่าในไตรมาส 3 จะเป็นอยา่งไร เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัคาดการณ์
ไดย้าก ผลสุดทา้ยจะเป็นอย่างไรคงตอ้งขึ้นอยู่กบัความสามารถของแต่ละประเทศว่าเจรจากบัสหรัฐอเมริกา
แลว้เป็นอย่างไร คาดว่าปริมาณสินคา้ท่ีเขา้สหรัฐอเมริกาน่าจะลดลง แลว้ค่าใช้จ่ายในการท่ีประชาชนชาว
สหรัฐอเมริกาซ้ือของจะมากขึ้น บริษทัฯ มองว่าอาจเกิดการแข่งขนัเพิ่มขึ้น จึงเล็งเห็นความส าคญัว่าตอ้ง
สร้างศักยภาพขององค์กรของบริษทัฯ ให้เข้มแข็ง ซ่ึงบริษทัฯ เร่ิมเห็นผลแลว้ว่าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของ 
บริษทัฯ ดีขึ้น 
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นอกจากน้ี ในปี 2568 มีการปรับเปล่ียนสายเรือพนัธมิตรเกิดขึ้น กลุ่มแรก Gemini Corporation 
เป็นการรวมกันระหว่าง Mearsk และ Hapag-Lloyd ซ่ึงได้น าแนวคิด Hub and Spoke มาใช้ กล่าวคือ เรือ
ขนาดใหญ่จะว่ิงเฉพาะท่าเรือหลกัในโลก แลว้ใช้เรือขนาดเล็ก (Feeder) กระจายสินคา้จากท่าเรือหลกัไปยงั
ปลายทางย่อย ซ่ึงพบว่าการให้บริการดงักล่าวส่งผลให้อตัราตรงต่อเวลาดีขึ้นถึงร้อยละ 60 หากในอนาคต
สายเรือปรับมาใชวิ้ธีเดียวกนัจะท าใหเ้รือขนาดเลก็มีความตอ้งการมากขึ้น 

ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน โดยเฉพาะจากปัจจยัดา้นภูมิรัฐศาสตร์ ท า
ใหก้ารคาดการณ์อนาคตเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก ส่ิงท่ีบริษทัฯ ท าไดค้ือ เตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตวัได้
ทนักบัทุกสถานการณ์ ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งมีทรัพยสิ์นและระบบท่ีดี รวมถึงบุคลากรของบริษทัฯ โดย
ตอ้งมีการวางแผนส ารอง สร้างความยดืหยุน่ใหก้บัองคก์ร อีกทั้งตอ้งคุน้ชินกบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ส าหรับกลยทุธ์ในปี 2568 ของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ตั้งเป้าเติบโตร้อยละ 30 ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่ายงัสามารถเติบโตต่อไปได ้โดยเฉพาะเม่ือเรือใหม่

ก าลงัจะเขา้มาในกองเรือของบริษทัฯ ดงันั้น อตัราการเติบโตร้อยละ 30 คงเป็นไปได ้แมว้่าไม่สามารถบอก
ไดแ้น่ชดัวา่ตวัเลขน้ีจะเกิดขึ้นแน่นอน เน่ืองจากอาจมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา แต่หากทุกอยา่งเป็นไปตาม
การคาดการณ์นั้น บริษทัฯ สามารถท าได ้ยกตวัอย่างเช่น ในอดีตบริษทัฯ ใหบ้ริการในประเทศจีนเพียงเมือง
ใกลท้่าเรือ ปัจจุบนับริษทัฯ สามารถเปิดส านกังานในจีนมากขึ้น ไดแ้ก่ ฉงช่ิง นานจิง และอู่ฮัน่ เพื่อหาสินคา้
เพิ่ม ขณะท่ีในอินเดียจากเดิมมุ่งเน้นท่ีบอมเบย์และเจนไน ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าไปถึงนิวเดลีและแถบ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ อีกทั้งเลง็เห็นโอกาสดา้น End to End Logistics 

2. บริษทัฯ ไดร่้วมมือกบั RCL Logistics ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มากขึ้น เพื่อครอบคลุม
บริการแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน และใหบ้ริการแบบไร้รอยต่อ 

3. มองหาโอกาสในตลาดท่ีมีการเจริญเติบโตสูง ได้แก่ อเมริกาใต้ และแถบทะเลเมดิเตอร์ 
เรเนียน 

4. การขยายเครือข่ายการบริการ เน่ืองจากบริษทัฯ มีเรือใหญ่มากขึ้น จ าเป็นจะตอ้งมีเครือข่ายให้
ครอบคลุมมากขึ้น 

5. การขยายบริการ  E-Commerce Express Service (EES) เพื่ อส ร้างผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้จ าเพาะไดม้ากขึ้น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด และด าเนินการภายใต้
กฎระเบียบของสหประชาชาติ (UN) อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกฎเหล่าน้ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของนานาชาติ โดยเฉพาะ
จากฝ่ังยุโรปท่ีขึ้นช่ือเร่ืองมาตรฐานท่ีเขม้งวด แมจ้ะเป็นความทา้ทาย แต่บริษทัฯ มีความภูมิใจท่ีสามารถ
ปฏิบติัตามมาตรฐานระดบัสากลไดอ้ยา่งครบถว้น 

นอกจากการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบับทบาทต่อสังคม โดยด าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สามารถดูไดใ้นแบบ 
56-1 One Report ซ่ึงมีรายละเอียดระบุไวแ้ละไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
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บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลอย่าง
เคร่งครัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ มีศกัยภาพท่ีจะขยายการให้บริการไปยงัตลาดเศรษฐกิจขั้นสูง เช่น 
ยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

นอกจากน้ี เรือ API BHUM ของ RCL ท่ีมีอายุเกือบ 20 ปี แต่ยงัสามารถดูแลรักษาให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี พร้อมปฏิบติังานภายใตก้ฎขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวดของยโุรป โดยเรือล าน้ีใหบ้ริการท่ีองักฤษ ขณะท่ีเรือ 
API BHUM ท่ีสามารถว่ิงเขา้สู่ตลาดสหรัฐอเมริกาไดส้ าเร็จ ซ่ึงตอกย  ้าว่าบริษทัฯ มีความสามารถและความ
พร้อมในการแข่งขนัในระดบัโลก 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมเก่ียวกับผลการด าเนินงานด้านการต่อตา้นทุจริตและ 
คอร์รัปชนั ประจ าปี 2567 ว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการทบทวนแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัจรรยาบรรณพนกังาน โดยพนกังานและผูบ้ริหารทุกคนไดท้บทวนและ
ลงนามรับทราบนโยบายและหลกัปฏิบติัดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่านโยบายก าแพงภาษีของสหรัฐอเมริกามีผลกระทบอย่างไรต่อ
ธุรกิจของบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจส่งออกไหนท่ีจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด และ
รองลงมา และมีการเปล่ียนแปลงแผนธุรกิจอยา่งไร ในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงว่า หากเปรียบสินค้าเหมือนกับการไหลของน ้ า มีความต้องการซ้ือ
ความตอ้งการขาย ท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นความตอ้งการซ้ือ ขณะท่ีจีนเป็นความ
ตอ้งการขาย หากมีส่ิงมากีดขวางน ้ าหรือสินคา้จะตอ้งหาช่องทางไปอยู่ดี ซ่ึง
ช่องทางดงักล่าวเกิดจากความสามารถของประเทศท่ีอยู่ในโซนกลุ่มท่ี 3 ท่ีได้
อธิบายไปก่อนหนา้ คือ กลุ่มประเทศท่ีมีจุดยืนเป็นกลางว่าสามารถเจรจากบั
สหรัฐอเมริกาได้ เพื่อให้เกิดช่องให้สินค้าไหลผ่านไปตรงนั้นได้มากขึ้น 
กล่าวคือการไหลของสินคา้จะเปล่ียนไป ไม่ใช่จากจากจีนไปสหรัฐอเมริกา 
แต่เป็นจากจีนมาอาเซียน ไปอินเดีย ไปอเมริกาใต้ เน่ืองจากไม่มีประเทศ
ไหนท่ีจะมาแทนท่ีประเทศจีนได ้หมายความว่ามนัจะตอ้งเป็น multination ท่ี
จะมาช่วยผลิตแทน ความซับซ้อนของเครือข่ายโลจิสติกส์จะไม่เรียบง่าย
แบบเส้นตรง จีน–อเมริกา อีกต่อไป จะกลายเป็นว่าเรือท่ีขนาดเล็กลงจะมี
ความตอ้งการมากขึ้น เป็น multi-trade lane ไม่ใช่ single-trade lane น่ีคือส่ิงท่ี
บริษทัฯ คาดการณ์ ซ่ึงอาจจะไม่เป็นไปตามนั้น ตอ้งรอให้ตกตะกอนก่อน ให้
บริษทัฯ เห็นอะไรใหช้ดัมากกวา่น้ี แลว้บริษทัฯ จะไดเ้ตรียมตวัต่อไป 
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นายนิรันดร์ จิตประกอบ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า บริษทัฯ มีกลยุทธ์อยา่งไร ส าหรับเป้าหมายในการเติบโตร้อยละ 
30 ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นยงัไม่แน่นอน  

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทัฯ ในการคา้โลกยงัไม่ถึง
ร้อยละ 1 เพราะฉะนั้นร้อยละ 30 ของไม่ถึงร้อยละ 1 ของตลาดทั้งหมดนั้น
เล็กนอ้ย น่ีคือเหตุผลว่าท าไมร้อยละ 30 จึงเป็นไปได ้และร้อยละ 30 น้ีไม่ใช่
ภายในปี 2568 น้ี แต่จะเป็นภายในปี 2569 ถึงปี 2570 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเรือใหม่ๆ 
ก าลังจะมา ทั้ งน้ี เรือของบริษทัฯ จะเร่ิมเข้าสู่กองเรืออีกรอบในช่วงส้ินปี 
2569 ซ่ึงช่วงเวลานั้ นเป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ จะเติบโตอีก จึงเป็นสาเหตุ
ส าคัญว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องลงทุนในอนาคต ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ี
บริษทัฯ เรียนรู้ในช่วงท่ีธุรกิจก าลงัล าบาก ช่วงท่ีธุรกิจก าลงัล าบากถา้หากไม่
มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือไปสู้กบัคู่แข่ง จะไม่มีทางชนะ จึงเป็นท่ีมาว่าท าไม
บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุน เพื่ออนาคตของบริษทัฯ และเพื่อให้
แน่ใจว่า เม่ือช่วงเวลาท่ีล าบากมาถึงบริษทัฯ มีเคร่ืองมือท่ีจะสามารถแข่งขนั
ได ้บริษทัฯ รู้สึกขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกคนท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนให้บริษทัฯ ท า
เช่นน้ีมาโดยตลอด 

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า เรือท่ีจะเข้ามาอีกรอบในปีหน้ามีจ านวนและขนาดประมาณ
เท่าไหร่ นอกจากน้ี เรือท่ีจะเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรือนั้ น  
เป็นการซ้ือเพิ่ม ต่อสร้างใหม่  หรือ charter-in มา ขอให้บริษัทฯ ช้ีแจง
รายละเอียดใหท้ราบ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า กลุ่มแรกเป็นเรือท่ีบริษัทฯ ได้สั่งต่อไปเม่ือปีท่ีผ่าน
มาแล้ว และจะได้รับมอบปีถัดไปจากน้ี  เวลาสั่ งต่อเรือบริษัทฯ ต้อง
เตรียมการไวป้ระมาณสามปี เพราะวา่อู่จะเต็ม เรือท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บในรอบ
น้ีจะเป็นเรือขนาด 4,000 TEUs จ านวน  2 ล า และเรือขนาด  7,000 TEUs 
จ านวน 2 ล า ในช่วงประมาณส้ินปี 2569 และในปี 2570 จะมีเรือขนาด 4,000 
TEUs เขา้มาอีกประมาณ 6 ล า เพราะฉะนั้นในปี 2569 และปี 2570 จะเป็นปี
ท่ี บริษทัฯ มีก าลงัท่ีจะแข่งขนั และเรือเหล่าน้ีมีแผนท่ีจะใหบ้ริการ Intra Asia 
หรือในภูมิภาค หากดูกองเรือของโลก เรือขนาดประมาณ 4,000 TEUs มีอายุ
เยอะ และสุดทา้ยเรือเหล่าน้ีจะตอ้งไปรีไซเคิล ซ่ึงคาดการณ์ว่าเรือขนาดน้ีใน
อนาคตจะขาดตลาด ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัว่าเหตุใดบริษทัฯ จึงตดัสินใจต่อเรือ 
ปัจจัยต่อมาคือเรือขนาดน้ีสามารถว่ิงได้ในหลาย Regional Trade ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีเราเช่ียวชาญ โดยพื้นท่ีแรกก็คืออาเซียน จีน พื้นท่ีท่ีสองคือตะวนัออก
กลาง พื้นท่ีท่ีสามบริษัทฯ เช่ือว่าสามารถว่ิงในลาตินอเมริกาได้เช่นกัน  
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แลว้หากเป็นท่าเรือท่ีไม่ได้ใหญ่มากในอาเซียนหรืออินเดียก็สามารถว่ิงได ้
ซ่ึงมีหลายเส้นทางให้ว่ิงเยอะมาก จึงมัน่ใจไดว้่าเรือขนาดน้ี เม่ือเขา้มาจะเป็น
สินทรัพยท่ี์เขา้มาช่วยในการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี ตามท่ีไดร้ายงาน
ไปแล้วนั้น Gemini ท่ีเปล่ียนความคิดท่ีว่ิงเรือตรง คือจากท่าเรือไปท่าเรือ  
จะว่ิงมาท่ีท่าขนถ่ายสินคา้มากขึ้น เม่ือมีเรือขนถ่ายสินคา้มากขึ้น ตอ้งมีเรือ 
ล าเล็กมากขึ้น ซ่ึงเรือขนาด 4,000 TEUs จะกลายเป็น feeder ในอนาคตดว้ย 
กลายเป็นความต้องการท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะถา้การท า Hub and Spoke 
ประสบความส าเร็จ จะมีคนท าตาม เม่ือมีคนท าตาม เรือขนาดน้ีก็จะมีความ
ตอ้งการมากขึ้น 

นางสาวพรทิพย ์ 
เยาวพ์ฤกษช์ยั 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ปัจจุบันสินคา้หลกัท่ีบริษทัฯ ขนส่งเป็นสินคา้อุปโภคบริโภค
หรือไม่ หรือเป็นสินคา้ชนิดใด เป็นสินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัหรือเป็น
สินคา้ฟุ่ มเฟือย เป็นตน้ เพื่อผูถื้อหุ้นจะไดป้ระเมินไดว้า่ ธุรกิจของบริษทัฯ จะ
ไดรั้บผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สินค้าท่ีบริษัทฯ ขนในตู้คอนเทนเนอร์เป็นสินค้าท่ี
หลากหลาย ซ่ึงขึ้ นอยู่กับว่าขนส่งจากท่ีใดไปท่ีใด โดยสินค้าข้างในตู้จะ
แตกต่างกนั เช่น จากจีนไปอินเดีย ซ่ึงในช่วงก่อนหน้าน้ีไม่ค่อยมีสินคา้มาก
นัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ส าหรับอาเซียนมีสินค้า
อุปโภคบริโภค และ Semi-Raw Material ท่ีจะมาประกอบในอาเซียน ซ่ึง
สินค้าอุปโภคบริโภคจะขึ้ นอยู่กับก าลังซ้ือของคน ส่ิงท่ีคาดว่าน่าจะมี
ผลกระทบหลกัเป็นพวก Semi-Raw Material ท่ีจะมาประกอบ เพื่อท่ีจะส่ง
ต่อไปท่ีสหรัฐอเมริกา ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบนัยงัไม่ลงตวั บริษทัฯ จึง
ยงัไม่กังวลมากนัก อย่างไรก็ตาม จากท่ีได้แจ้งไปแล้วนั้ นสินค้าเปรียบ
เหมือนน ้ า หากมีความตอ้งการมกัจะตอ้งไปในซักวิธีใดวิธีหน่ึง แมไ้ม่ไดไ้ป
ทางตรงแลว้จะตอ้งไปทางออ้ม บริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นสายเรือใหญ่เม่ือเทียบกบั
ระดบัโลก ถึงแมว้่าตอนน้ีบริษทัฯ อยู่ในอนัดบัท่ี 20 ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ีสูงท่ีสุด
ท่ีเคยไดม้า ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัปลาเล็กท่ีไม่ตอ้งทานเยอะก็อ่ิมได ้ปัจจุบนั
บริษทัฯ มัน่ใจวา่เรือและสินทรัพยท่ี์มีนั้นมีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีค่อนขา้ง
สูง เพราะฉะนั้นบริษทัฯ มีความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ 
ไม่ไดต้ดัสินใจต่อเรือใหม่ เม่ือเจอกบัสถานการณ์น้ีอาจท าให้มีความกงัวล
มากยิ่งขึ้น เพราะจากประสบการณ์ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีและมีการแข่งขนั
สูง บริษัทฯ ไม่ มี เคร่ืองมือในการแข่งขัน  ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ เร่ิม
เปล่ียนไปแล้ว ท าให้รู้ว่าเม่ือสถานการณ์ล าบากบริษทัฯ สามารถป้องกัน
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ตวัเองได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด โดย
บริษทัฯ มีเรือเก่าอีกจ านวนหน่ึงท่ีสามารถขายทิ้งได้ ซ่ึงจะไม่ให้เป็นภาระ 
เน่ืองจากปัจจุบนัภาระหน้ีสินของบริษทัฯ เป็นเรือใหม่ไม่ใช่เรือเก่า  

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั  
ผูถื้อหุน้มา 

สอบถามว่า ในการจดัอนัดบัของเรือ บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะติดหน่ึงใน 10 
หรือไม่  

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัอนัดับมาก
นกั ส่ิงส าคญัคือการสร้างผลก าไรท่ีจะใหป้ระโยชน์กบัผูถื้อหุน้ไดสู้งสุด และ
สร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทฯ โดยท่ีบริษัทฯ ตัดสินใจต่อเรือใหม่ท าให้
อนัดับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัไม่มีแผนท่ีจะอยู่ 1 ใน 10 แผนของ
บริษทัฯ คือการท าใหบ้ริษทัฯ เติบโตอยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวขอบคุณบริษทัฯ ท่ีจดัให้มีการประชุมในรูปแบบไฮบริด และคาดหวงั
ว่าปีหนา้ก็จะจดัแบบน้ีอีก นอกจากน้ี ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังบการเงิน
กบัรายงานผูส้อบบญัชี ว่าในรายงานประจ าปีค าว่า “งบแสดงฐานะการเงิน” 
เปล่ียนเป็น “งบฐานะการเงิน” และ “งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนผูถื้อหุน้” 
เปล่ียนเป็น “งบการเปล่ียนแปลงส่วนผูถื้อหุ้น” ตามมาตรฐานใหม่ท่ีได้
ก าหนดการเปล่ียนแปลงค าทางบญัชี จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
นอกจากน้ี ไดก้ล่าวช่ืนชมดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์ท่ีไดอ้ธิบายอยา่งละเอียด
และยนิดีกบับริษทัฯ ท่ีท าใหอ้นัดบัจาก 23 ขึ้นเป็น 22 คิดว่าปีถดัไปก็น่าจะดี
ขึ้น และไดส้อบถามว่าสินทรัพยส่์วนใหญ่ 40,000 กว่าลา้นอยู่ในรูปของเรือ 
ซ่ึงมีทั้งเรือใหม่และเรือเก่า อายุการใช้งานทั้งเรือใหม่และเรือเก่าจะแตกต่าง
กนัหรือไม่ อายุใช้งานจริงก่ีปี โดยจะเห็นว่าอายุเฉล่ียในปีน้ีอยู่ท่ี 13 ปีแลว้ 
ทั้งน้ี ค่าบ ารุงรักษาต่อล าประมาณเท่าไหร่ และทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ใน 
แต่ละปี 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ โดยทัว่ไปแลว้ แต่ละบริษทัฯ อาจจะแตกต่างกนัซ่ึงบวก
ลบประมาณห้าปี ประมาณ 15 ถึง 20 ปี แต่ความจริงนั้น เรือสามารถใช้งาน
ไดน้านกวา่ 20 ปี ซ่ึงขึ้นอยูก่บัปัจจยัของตลาด ในอดีตจะตั้งไวป้ระมาณ 25 ปี 
แต่ในช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนถ่ายของเทคโนโลยี  เช่น ปัจจุบันเหลือ 20 ปี 
เพราะว่าเทคโนโลยีจาก 20 ปีน้ีไปจะเปล่ียนไปค่อนข้างมาก หากตั้งนาน
เกินไปจะท าให้บริษทัฯ ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ทนั จึงเป็นท่ีมาว่าปรับมา
เป็น 20 ปี ในตลาดยงัมีบางบริษทัฯ ท่ีตั้ง 15 ปี ซ่ึงเป็นบททดสอบของแต่ละ
บริษทัฯ ท่ีอยากท า แต่ในความเป็นจริงแลว้ 25 ถึง 30 ปีก็ยงัคงว่ิงได ้
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ส่วนค่าใช้จ่ายในการบ ารุงเรือนั้น เรือใหม่จะถูกกว่า เรือเก่าแพงกว่า แต่ใน
ความแพงกว่ามกัมีส่วนอ่ืนท่ีเขา้มาบวกลบด้วย เช่น ถา้เป็นเรือเก่าบริษทัฯ 
ไดด้อ้ยค่าหมดและไม่มีค่าเส่ือมแลว้ แต่จะไปเพิ่มในส่วนค่าดูแล ค่าประกนั 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เน่ืองจากเรือเก่าใช้น ้ ามนัเยอะ เรือใหม่จะไดป้ระโยชน์
เร่ืองประหยดัน ้ามนั แต่จะหนกัในเร่ืองตน้ทุนในช่วงแรกๆ  

นายพชร แกว้นุกุล  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายเม่ือเทียบเรือเก่ากับเรือใหม่ตน้ทุนการด าเนินการจะ
ลดลงร้อยละเท่าไหร่ และประสิทธิภาพเรือใหม่จะดีกว่าเรือเก่าร้อยละ
เท่าไหร่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า หากบริษทัฯ มีเรือใหม่เขา้มาจะลดลงหรือไม่นั้นตอ้ง
เทียบขนาดต่อขนาด โดยเรือใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้มาเป็นคนละขนาดกบัเรือท่ี
บริษทัฯ มีโดยเฉล่ีย ดงันั้นหากดูภาพรวมจะไม่ไดเ้ห็น แต่จะไปเห็นในส่วน
ของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยท่ีได้กล่าวในช่วงตน้ของรายงานผลการด าเนินงาน
แลว้นั้นว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของบริษทัฯ ดีขึ้น ถา้เทียบจ านวนล าต่อ
ล าจะเทียบไม่ได ้เน่ืองจากขนาดต่างกนั เหมือนกบัการขายเรือขนาด 1,000 
TEUs ออกไป และน าเรือขนาด 7,000 TEUs เข้ามา ซ่ึงขนาดต่างกัน และ 
ค่าบ ารุงรักษาของเรือล าใหญ่และเรือล าเล็กจะต่างกันไม่ได้มากจนเกินไป 
หรือมากกว่าประมาณร้อยละ 30 จึงเป็นท่ีมาว่ายิ่งเรือล าใหญ่ประสิทธิผลใน
การใชต้น้ทุน (cost effectiveness) จะยิ่งดีกว่า ส่วนค่าใชจ่้ายหลกัอีกอย่างคือ 
ค่าลูกเรือ ซ่ึงเรือใหญ่หรือเรือเล็กมีลูกเรือประจ าอยู่ประมาณ 28 คน เรือใหญ่
อาจไดค้่าตอบแทนมากขึ้น แต่ไม่ไดห้มายความว่าเม่ือเรือใหญ่กวา่เดิมเท่าตวั 
จะไดเ้งินเดือนเพิ่มขึ้นเท่าตวั กล่าวคือ เป็นการประหยดัต่อขนาด 

นายพชร แกว้นุกุล  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า สรุปไดว้่ามนัไดจ้ากการประหยดัต่อขนาด ทั้งน้ี ตน้ทุนคงท่ีเอา
มาหารปริมาณท่ีมากขึ้น เป็นหลักการน้ีใช่หรือไม่ ทั้ งน้ีมี utilization ratio 
ประมาณร้อยละเท่าไหร่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เป็นไปตามท่ีผู ้ถือหุ้นเข้าใจ ส่วนเร่ือง utilization 
สามารถค านวณได้หลายตวัเลข เช่น เรือว่ิงจากจีนไปอเมริกาคือมีของไป 
ส่วนขากลับจากอเมริกาไม่ค่อยขายของกลับมาให้จีน ดังนั้ น จะขนเรือ
ค่อนขา้งเปล่า เพราะฉะนั้นถา้พูดถึงการขนส่งขาไป (head haul) คือเป็นเท่ียว
ท่ีท าเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ขึ้นไป ถา้เป็นขากลบัขึ้นอยูก่บัแต่ละพื้น
ท่ีว่าการคา้ระหว่างประเทศของสองประเทศนั้นเป็นอย่างไร เป็นไปไดต้ั้งแต่
ร้อยละ 60-70 หากกล่าวโดยเฉล่ียทั้งหมดบริษทัฯ อยู่ประมาณร้อยละ 80 
เน่ืองจากเม่ือจะวางแผนว่าเรือจะไปท่ีใด บริษทัฯ ตอ้งค านึงถึงเรือขากลับ
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ดว้ย เพราะการท่ีว่ิงเรือเปล่าจะเป็นการเพิ่มตน้ทุน ดงันั้น จะเห็นไดว้่าเรือจะ
ไม่ว่ิงจาก A ไป B แต่จะเป็น A-B-C-D-E แล้วจึงกลับมา ซ่ึงจะไปในท่ีท่ี
สามารถหาสินคา้เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีสินคา้กลบัมาได้มากท่ีสุด น่ีคือแนวทาง
ของบริษทัฯ  

นางสาวอุไรวรรณ  
จงพิพฒันสุข  
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า เรือประเภทท่ีบริษทัฯ มีอยู่เรียกว่าอะไร ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบ
กับฟีดเดอร์ (Feeder) มีความแตกต่างกันอย่างไร และจ านวนเรือท่ีมีอยู่
ประมาณเท่าไหร่ และอันดับท่ีกล่าวถึงเป็นอันดับระดับโลกหรือระดับ
ภูมิภาค และมีจ านวนหน่วยเป็นอะไร และเรือแต่ละล าบรรทุกไดก่ี้ตู ้

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า อนัดบัท่ีกล่าวถึงเป็นการจดัอนัดบัเรือระดบัโลก ส่วน
เรือท่ีบริษทัฯ มีในกองเรือนั้นขึ้นอยู่กับขนาด เน่ืองจากเรือมีหลายขนาด มี
ตั้งแต่เรือท่ีสามารถขนไดข้นาด 300 ถึง 400 ตู ้จนกระทัง่เรือท่ีขนได ้12,000 
ตู ้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทั้ งหมดประมาณ 40 ล า โดยมีจ านวนหน่วยเป็น 
ตูค้อนเทนเนอร์ตามมาตรฐาน ซ่ึงถา้เรือขนาดเล็กจะบรรทุกไดป้ระมาณ 300 
ตู ้ส่วนล าใหญ่บริษทัฯ ขนได ้12,000 ตู ้ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า อา้งอิงถึงงบกระแสเงินสดหน้า 181 ในแบบ 56-1 One Report 
ในเร่ืองการด้อยค่าสินทรัพย ์จะเห็นได้ว่าปีท่ีแลว้บริษทัฯ มีการดอ้ยค่าไป
ประมาณ 800 กว่าล้านบาท และในปีน้ีมีการกลับรายการผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่า 800 กว่าลา้น ทั้งน้ี มีวิธีการประเมินการดอ้ยค่าอย่างไร จะมัน่ใจ
ไดอ้ย่างไรว่าปีหน้าจะไม่มีการดอ้ยค่า และบริษทัฯ ยงัมีการดอ้ยค่าท่ียงัคา้ง
อยูซ่ึ่งมีโอกาสกลบัรายการอีกประมาณเท่าไหร่  

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีไดมี้การระบุวิธีการค านวณ
การด้อยค่าไว้ โดยค านวณตามหลักมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงการค านวณ  
การด้อยค่ามีการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตก่อนท่ีจะรับรอง 
งบการเงิน ผูส้อบตอ้งรับรองว่าการค านวณการดอ้ยค่ามีการค านวณถูกตอ้ง 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป นอกจากน้ี ปัจจุบัน 
บริษัทฯ ไม่มีการด้อยค่าเหลือแล้ว จากงบการเงินจะเห็นว่าในปี 2566  
บริษทัฯ มีการตั้งการดอ้ยค่าอยู่ท่ี 847,000,000 บาท แต่ในปี 2567 บริษทัฯ มี
การกลบัการดอ้ยค่าอยู่ท่ี 837,000,000 บาท ซ่ึงหมดแลว้ เพราะเม่ือเวลาผ่าน
ไปจะมีการคิดตดัส่วนลดของการดอ้ยค่าท่ีลดลงไปในแต่ละปีดว้ย จึงท าให้
ผ่านไปหน่ึงปีดอ้ยค่าของบริษทัฯ จาก 847 ลา้นบาท เหลืออยู่ 837 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการกลบัรายการทั้งหมด  
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นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า บริษทัฯ มีการประกันความเส่ียงท่ีร้อยละเท่าไหร่ มีทุนส ารอง
หรือไม่ ก าไรสะสมเท่ากับเท่าไหร่ และมีโครงการใหม่ๆ ท่ีต้องเพิ่มทุน
หรือไม่ 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนส ารองสะสมตามกฎหมาย เน่ืองจาก
บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลและไดมี้การตั้งส ารองตามกฎหมายไว ้ซ่ึงตอนน้ี
บริษทัฯ ตั้งส ารองเตม็ไวแ้ลว้ท่ีร้อยละ 10 ซ่ึงส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ 
ณ ปัจจุบนัอยู่ท่ี 82,875,000 บาท ขณะท่ีบริษทัฯ มีก าไรสะสมทั้งจดัสรรและ
ไม่จดัสรรอยูท่ี่ 45,000,000 บาท 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า เรือของบริษัทฯ มีประกันทุกล า นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีทุนเพียงพอท่ีจะท าโครงการต่างๆ ท่ีได้วางแผนไว ้โดยไม่ตอ้ง  
เพิ่มทุน 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 

 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2567 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2567 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. 

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35. ก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติตามท่ีแสดงไวใ้น  
แบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ  
งบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการแลว้ 
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ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัทฯ  

หน่วย: พนับาท 

รายการ เฉพาะบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ 

 2567 2566 2567 2566 

สินทรัพยถ์าวร  5,208,072  5,375,098   44,472,295  29,144,167  

สินทรัพยร์วม  20,827,075  19,625,793   70,329,690  56,382,349  

หน้ีสินรวม   1,277,528   1,878,349   19,328,181  12,740,465  

ส่วนของผูถื้อหุ้น   19,549,548   19,015,183   51,001,509  43,641,884  

รายไดจ้ากการเดินเรือ   1,639,513   2,278,127   35,095,921  26,267,560  

รายไดร้วม  3,611,005   5,094,976   37,250,093  27,136,995  

ก าไรขั้นตน้ (จากการเดินเรือ)  686,398   1,294,032   9,995,720  3,471,163  
ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้
บริษทัใหญ่ 

 1,908,649   3,576,155   9,170,542  1,501,901  

ก าไรต่อหุน้(บาท)  2.30  4.32  11.07  1.81 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2567 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 529,280,702 0 301,800 0 

ร้อยละ 100.00 0 - 0 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินของบริษทัฯ ในปี 2567 

ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2567 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 9,171 ลา้นบาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้และ
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 
จากก าไรดังกล่าว รวมในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 2,071,875,000 บาท 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 ไปแลว้ จ านวน 2 คร้ัง เม่ือ
วนัท่ี 6 กันยายน 2567 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2567 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
รวม 1.00 บาท โดย บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุน้ละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,243,125,000 
บาท โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record 
Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 มีนาคม 2568 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2568 
ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

นาย สถาพร โคธีรานุรักษ ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีอตัราภาษีเท่าไหร่ และ
บริษทัฯ มีก าไรในส่วนท่ีเป็นอตัราภาษีท่ีสูงกวา่ในปัจจุบนัหรือไม่ 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลของอตัรา 1.50 บาท ดงัน้ี  
(1) ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) อตัรา 0.20 บาท 
(2) ก าไรสุทธิของกิจการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับท่ี 314) 
พ.ศ. 2540 อตัรา 0.50 บาท และ 

(3) ก าไรของกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล อตัรา 0.80 บาท  
ส าหรับอตัราภาษีสูงสุดท่ีบริษทัฯ จ่ายอยู่ท่ีร้อยละ 20 ซ่ึงก าไรจากส่วนท่ี
บริษทัฯ จ่ายจาก BOI หรือจากมาตรา 314 จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น 
เน่ืองจากการไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ามาค านวณรวมเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษี 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ในอตัราหุ้น
ละ 2.50 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 828,750,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,071,875,000 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2567 ไปแลว้ จ านวน 2 คร้ัง วนัท่ี 6 กนัยายน 2567 ในอตัราหุ้น
ละ 0.50 บาท และเม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2567 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวม 1.00 บาท ดังนั้น บริษทัฯ จะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 1,243,125,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 529,582,502 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 - 0 

 
วาระที่ 4 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2567 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 10 

คน ได้รับค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 44 เม่ือวนัท่ี 21 
เมษายน 2566 ตามรายละเอียดดงัน้ี  

(1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
(2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานในกรณีผลประกอบการของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิไม่

เกิน 1,000 ลา้นบาท 
(3) ให้มีผลการใชค้่าตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม่ ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นตน้ไป 

หรือจนกวา่จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
โดย ณ ส้ินสุดปี 2567 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 9,171 ลา้นบาท กรรมการไดรั้บ

ค่าตอบแทนมาตรฐานรวม 7.48 ลา้นบาท และได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 ของก าไรส่วนท่ีเกิน 
1,000 ลา้นบาทแรก เป็นจ านวน 40.85 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัไม่ได้รับเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน สวสัดิการ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากท่ีระบุไวข้้างต้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ 
ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ” ของแบบ  
56-1 One Report ประจ าปี 2567 และส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นาย พชร แกว้นุกูล 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า อา้งถึงค่าตอบแทนในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษทัฯ มี
ก าไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของ
ก าไรส่วนท่ีเกิน 1,000 ล้านบาทแรกนั้น เป็นแนวทางท่ีดี อย่างไรก็ตาม 
ทางดา้นภาษีอากรจะตอ้งมีการบวกกลบัหรือไม่ 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า กรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนส่วนน้ีจะตอ้งเสียภาษี
ตามสัดส่วนท่ีได ้

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนดงักล่าวถือเป็นการจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการโดยค านวณจากก าไร ดงันั้น บริษทัฯ ไดน้ าค่าใช้จ่ายส่วนน้ีไป
บวกกลบัเพื่อค านวณการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30. ก าหนดว่า ในการประชุม 
ผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้คณะกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ทั้ งน้ี 
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 น้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3
ราย ไดแ้ก่ 

(1) นายโกะ เป๊ก หยาง                     กรรมการ 
(2) นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม              กรรมการอิสระ และ 
(3) นายชาลี ชู                                  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
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บริษทัฯ ได้ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ระหว่าง
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน - 31 ธนัวาคม 2567 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยกลั่นกรอง
คุณสมบติัเป็นรายบุคคล และเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ราย มีคุณสมบติัครบถว้นตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู ้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัจะเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 3 ราย ไดแ้ก่ นายโกะ เป๊ก หยาง นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม และนายชาลี ชู ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่ การเสนอเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะส่งผลให้นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน กรรมการรายดังกล่าวยงัคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเห็นว่า  
นางอาภาวดี มีคุณเอ่ียม สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี อีกทั้งมีความ
เช่ียวชาญในการตรวจสอบงบการเงินและประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยัง่ยนืแลว้ 

ขอ้มูลของกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบติัของ  
ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ปรากฏรายละเอียดท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และ 7 ตามล าดบั 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคน

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนวาระท่ี 5 ให้ชดัเจนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
เม่ือพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทุกใบให้แก่เจา้หน้าท่ี



 

หนา้ 23 ของ 33 
 

เพื่อน าไปนับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อมกันในคราวเดียว  
โดยวาระน้ีจะตอ้งได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดย
แต่งตั้งกรรมการ 3 ราย กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

5.1 นายโกะ เป๊ก หยาง  กรรมการ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 518,083,991 11,495,524 3,000 0 

ร้อยละ 97.83 2.17 - 0 

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 13 หุน้ 
 
5.2 นางอาภาวดี มีคุณเอีย่ม   กรรมการอสิระ (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 501,802,605 27,776,910 3,000 0 

ร้อยละ 94.75 5.25 - 0 

 
5.3 นายชาล ีชู กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 518,008,691 11,570,824 3,000 0 

ร้อยละ 97.82 2.18 - 0 

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2568  
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39. ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 
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ทั้งน้ี ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดให้สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน
เดิมให้ท าหน้าท่ีไดไ้ม่เกิน 7 รอบปีบญัชี และบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมไดห้ลงัจากเวน้การ
ปฏิบติัหน้าท่ี 5 รอบบญัชีติดต่อกัน ซ่ึงการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีได้ผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้และเห็นสมควรตามคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดแ้ก่  

1. นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 และ/หรือ 
2. นางสาวดรณี สมก าเนิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือ 
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 และ/หรือ 
4. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11591 และ/หรือ 
5. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 
จากส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2568 โดยคนใดคนหน่ึงในห้าคนดงักล่าว เป็นผูล้งนามรับรอง 
งบการเงินของบริษทัฯ ในนามของส านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับ  
ปี 2568 เป็นจ านวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้ 

ขอ้มูลผูส้อบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2568 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
นอกจากน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจ าปี 2567 มีรายละเอียด
ปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ”ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2567 (หนา้ 139) 
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 สรุปไดด้งัน้ี 

 
รายละเอยีด ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอ

ในปี 2568 
ค่าสอบบัญชี 
ในปี 2567 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 700,000 700,000 
 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 930,000 930,000 
รวม 1,630,000 1,630,000 

ผูส้อบบญัชีท่ีขอเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัย่อย/ 
ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
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นาย สถาพร โคธีรานุรักษ ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีท่ีเสนออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นค่าสอบ
บญัชีเฉพาะบริษทัในประเทศไทยหรือไม่ และบริษทัฯ รวมถึงบริษทัย่อย
ทั้งในและต่างประเทศมีค่าสอบบญัชีในปี 2567 และปี 2568 รวมเป็นเงิน
เท่าไหร่ และบริษทัฯ ใช้บริการผูส้อบบญัชีรายใดส าหรับบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศ 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ค่าสอบบญัชีท่ีเสนออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ เท่านั้น ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยท่ีเป็น
บริษทัหลกัในประเทศสิงคโปร์คือ ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ซ่ึง
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีได้แสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report หน้า 
139 โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 จ านวน 5.129 ลา้นบาท โดยค่าสอบ
บญัชีของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ ประจ าปี 2568 อยู่ระหว่างการ
เสนอราคาและจะได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยนั้นๆ 
ในระยะเวลาท่ีก าหนดต่อไป 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2568  
นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 (ลงนามเป็นปีท่ี 2) และ/หรือ นางสาวดรณี 
สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5596 และ/หรือ นางสาวนาฏยา ตั้ งประดิษฐ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 11591 และ/หรือนายศิรเมศร์  
อคัรโชติกุลนนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11821 (ลงนามเป็นปีท่ี 2) จากส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิ
เอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2568 
โดยคนใดคนหน่ึงในห้าคนดังกล่าวเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ในนามของ ส านักงาน  
เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ส านักงาน  
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดังกล่าวได ้โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2568 
เป็นจ านวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากับปีท่ีแลว้  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 529,582,515 0 0 0 

ร้อยละ 100.00 0 - 0 

 
วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู ้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ให้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด กล่าวคือ ในการเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105  
วรรค 2 ก าหนดไวว้่า เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุมแล้ว ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2568 ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธนัวาคม 2567 ปรากฏไม่มี
ผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

 
ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

นาย กิตติ กสิวิทยานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า อัตราค่าระวางเรือของบริษัทฯ คิดตามอัตราค่าระวางของ
ตลาดโลกใช่หรือไม่ และแนวโนม้ของอตัราค่าระวางเรือใน 2-3 ปีขา้งหนา้
จะเป็นอยา่งไร  

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า อัตราค่าระวางเรือของบริษัทฯ เป็นไปตามตลาด  
โดยทิศทางของอัตราค่าระวางมีแนวโน้มผนัผวนสูงในช่วงน้ีเน่ืองจาก
สถานการณ์โลก ซ่ึงสามารถคาดเดาไดย้าก 

นาย กิตติ กสิวิทยานนัท ์
ผูถื้อหุน้ 

เสนอแนะต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดสิ้ทธิรับเงิน
ปันผลหลังจากวันประชุมผู ้ถือหุ้น เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาใน
ตดัสินใจและลงทุนเพิ่มเติม 

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(การเงินและบญัชีกลุ่ม) 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ รับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นและจะน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อหารือต่อไป 
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นาย ธนภูมิ เดชเทวญัด ารง 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า จากรายงานของกรรมการผูจ้ดัการเก่ียวการค่าใช้จ่ายท่ีสูงจาก
ราคาน ้ ามันนั้น บริษทัฯ สามารถซ้ือน ้ ามันล่วงหน้าหรือเจรจาเพื่อขอซ้ือ
น ้ามนัล่วงหนา้ในราคาพิเศษไดห้รือไม่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นส าหรับข้อเสนอแนะ และช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า 
บริษทัฯ มีแนวทางในการซ้ือน ้ ามนัแบบ Physical ล่วงหน้าประมาณ 3-6 
เดือนบา้งในกรณีท่ีราคาเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไม่ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ในเร่ืองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการเจรจาซ้ือขายกับ major oil 
supplier และคอยสังเกตการณ์แนวโน้มของราคาน ้ ามันอยู่เสมอ โดยมุ่ง
ผลลัพธ์ให้สามารถลดลงได้ประมาณร้อยละ 4-5 เพื่อลดความเส่ียงใน
ระดบัหน่ึง 

นาย กิตติยศ  
อาภาเกียรติวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า ตู ้คอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือของผิด
กฎหมาย บริษทัฯ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบหรือไม่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บ ริษัทฯ ไม่สามารถเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่ อ
ตรวจสอบได้ ทั้ งน้ี ลูกค้าจะต้องมีการช้ีแจงเป็นเอกสารเก่ียวกับสินค้า
ภายในตู้ ซ่ึงเอกสารดังกล่าวจะต้องยื่นต่อกรมศุลกากรตามกฎหมายท่ี
บังคับใช้ หากลูกค้าช้ีแจงว่าสินค้าคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการตรวจสอบว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประเทศ
ปลายทางหรือไม่ หากประเทศปลายทางไม่รับสินคา้ดงักล่าว บริษทัฯ จะ
ปฏิเสธไม่รับสินคา้นั้น อย่างไรก็ตาม หากประเทศปลายทางรับและผูน้ า
เขา้ (Importer) มีใบอนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมาย บริษทัฯ จึงจะสามารถรับ
สินคา้ดงักล่าวได ้โดยบริษทัฯ ไดใ้ช้เทคโนโลยีดา้น IT ในการตรวจสอบ
และคดักรองสินคา้เขา้แต่ละประเทศ เม่ือมี Booking เขา้มาและระบบตรวจ
พบว่าเป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถน าเขา้ประเทศปลายทางได ้ระบบจะขึ้น Red 
Flag โดยบริษัทฯ จะด าเนินการปฏิ เสธสินค้าต่อไป  ทั้ งน้ี  ในกรณี 
misdeclaration ก็จะมีกระบวนการกกัสินคา้ท่ีปลายทางไว ้โดยความเส่ียง
ของสายเรือคือตูสิ้นคา้โดนกกัไว ้ซ่ึงกรณีน้ีเกิดขึ้นไดน้้อยมาก นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีกระบวนการ Know Your Customers (KYC) โดยมีทีมฝ่ายขายท่ี
เขา้ท าความรู้จกัลูกคา้และธุรกิจลูกคา้ดว้ย 
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นาย กิตติยศ  
อาภาเกียรติวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า บริษัทฯ เคยจัดเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ หากไม่ จะมีการจัด
กิจกรรม CSR เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมหรือไม่ นอกจากน้ี โครงการ 
Land Bridge จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะ
เกิดขึ้นไดห้รือไม่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ยินดีรับข้อเสนอแนะของผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นไว้พิจารณา ทั้ งน้ี ในส่วนของ
โครงการ Land Bridge บริษัทฯ ในฐานะผู ้ขนส่งจะต้องพิจารณาว่ามี
ประโยชน์ต่อการขนส่งมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงตอนน้ียงัไม่สามารถใหค้  าตอบ
ได้ เน่ืองจากยงัไม่เห็นขอ้มูลเชิงตวัเลข เพื่อน าเปรียบเทียบขอ้มูลไวเ้ป็น
ทางเลือก โดยตอ้งศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ 

พ.ญ. ดารณี ประคลัภากร 
ผูถื้อหุน้ 

แสดงความนบัถือในความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถของ
กรรมการทุกท่าน รวมถึงแสดงความสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจ เพื่ออนาคต
ท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษทัฯ ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน
เกิดขึ้ นมากมายใน 2-3 ปี ท่ี ผ่ านมาทั้ งด้าน เศรษฐกิจ  ภัยธรรมชาติ 
สถานการณ์ทางด้านการเมือง รวมถึง COVID-19 นั้น บริษทัฯ สามารถ
ผ่านพน้วิกฤตมาไดด้ว้ยดี และช่ืนชมท่ีไดเ้ห็นการพฒันาของบริษทัฯ ซ่ึง
น้อยนักท่ีบริษทัฯ อ่ืนๆ จะสามารถท าไดเ้ท่ากบับริษทัฯ จึงขอให้ก าลงัใจ
คณะกรรมการท่ีไดท้ างานอยา่งเตม็ท่ี 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

กล่ าวขอบคุณผู ้ถือหุ้น ท่ีได้แสดงความคิดเห็นและให้ก าลังใจแก่
คณะกรรมการ 

น.ส. สุพตัรา สิทธิชยั 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเก่ียวกับภาวะโลกร้อนว่า มีข้อก าหนดเก่ียวกับการปล่อยค่า
ก ามะถนัหากน าเรือเขา้จอดท่ีท่าหรือไม่ หรือไม่อนุญาตให้จอดท่าใดบา้ง 
และบริษทัฯ มีการเก็บค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ีสามารถสร้างมูลค่าจาก
การปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือไม่ 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดใ้หค้วามส าคญัในประเด็นดงักล่าว และช้ีแจงต่อ
ท่ีประชุมว่า โซนยุโรปให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด ซ่ึงทั้งโลกไม่
อนุญาตให้มีการปล่อยก ามะถันมากกว่าร้อยละ 0.3 แต่ส าหรับยุโรป
ก าหนดอยู่ท่ีร้อยละ 0.1 ส าหรับเส้นทางการเดินเรือประจ าของบริษัทฯ 
ไม่ได้เดินเรือไปทางยุโรป ยกเว้นเรือท่ีได้  charter-out ไป โดยเรือของ
บริษทัฯ ทุกล ามีความสามารถในการปล่อยก ามะถนัน้อยกว่าร้อยละ 0.1 
ทุกล า ซ่ึงหากจะตอ้งเดินเรือไปในโซนยุโรปก็สามารถท าได ้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรือล าใหม่ๆ ของบริษทัฯ สามารถใช้พลงังานไฟฟ้าขณะจอดท่ี
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ท่าเรือได ้จึงไม่มีการเผาไหมน้ ้ ามนั โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดงักล่าวน้ีใน
เรือล าใหม่ของบริษทัฯ โดยขณะจอดเทียบท่าเคร่ืองจกัรใหญ่จะไม่ท างาน
ยกเวน้เคร่ืองจักรป่ันไฟ เพื่อทดแทนการใช้เคร่ืองจกัรดีเซล โดยการใช้
ไฟฟ้าบนบกแทน และไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซ่ึงท่าเรือทัว่โลกก าลงั
ด าเนินการให้อนุญาตใช้ปลัก๊ได ้โดยเรือล าใหม่ๆ ของบริษทัฯ จะรองรับ
แนวโนม้น้ี อีกทั้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
ส าหรับการเก็บค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนนั้น จะตอ้งดูเกณฑ์ของแต่ละ
ประเทศ เน่ืองจากมีข้อก าหนดท่ีไม่เหมือนกันและอาจจะไม่สามารถ
แบ่งปันกนัไดจ้ากต่างท่าเรือ ต่างประเทศ และต่างทวีป ทั้งน้ี หากเรือของ
บริษทัฯ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยลง เรือจะไดรั้บเคร่ืองหมายรับรอง
ว่าเป็นเรือท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และจะสามารถตอบสนองต่อกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีให้ความส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได ้
ซ่ึงบริษทัฯ จะเป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีท าใหก้ารขนส่งของลูกคา้มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง 

นาย ธนภูมิ เดชเทวญัด ารง 
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวช่ืนชมผูถื้อหุ้นท่ีได้เป็นตัวแทนให้ก าลังใจคณะกรรมการในการ
ท างานหนักมาตลอดทั้งปี จึงขอเชิญให้ท่ีประชุมปรบมือให้ก าลงัใจแก่
คณะกรรมการ 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและปวารณาตวัว่าจะท างานอย่างดีท่ีสุด เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ท่ีไดส้นบัสนุนบริษทัฯ มาโดยตลอด 

น.ส. นารี แซ่ล้ี 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า จากสถานการณ์มาตรการภาษีน าเขา้แบบตอบโต ้(Reciprocal 
Tariff) ของสหรัฐฯ บริษทัฯ ให้น ้ าหนักว่าเป็นความเส่ียงหรือโอกาสทาง
ธุรกิจมากกวา่กนั 

ดร. ทวินโชค ตนัธุวนิตย ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สถานการณ์ยงัมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม จะมี
โอกาสอยู่ภายในสถานการณ์ดงักล่าวน้ี ซ่ึงเปรียบสินคา้เหมือนกบัน ้ าท่ีมี
โอกาสจะไหลมาทิศทางท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงความผนัผวนท่ี
เกิดขึ้นจะท าให้ความตอ้งการเรือขนาดเล็กลงท่ีตอ้งว่ิงไปยงัท่าเรือท่ีไม่ใช่
ท่าเรือใหญ่เสมอไป อย่างไรก็ตาม ต้องคอยติดตามสถานการณ์ เพื่อ
พิจารณาทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อไป 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

ได้เชิญนายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวช้ีแจง
ภาพรวมธุรกิจขนส่งทางทะเลต่อท่ีประชุม 
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นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล 
เก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก ซ่ึงหลายๆ คนอาจกงัวลถึงสถานการณ์
ท่ีก าลังเกิดขึ้ น ทั้ งน้ี โลกของเราประกอบด้วยชุมชนหลายชุมชน เช่น 
สหรัฐฯ จีน อาเซียน ยุโรป และตะวนัออกกลาง เป็นตน้ โดยแต่ละชุมชน
จะต้องมีการบริโภคและแลกเปล่ียนสินค้ากัน ซ่ึงการขนส่งข้ามทวีป
จ าเป็นตอ้งใชก้ารขนส่งทางเรือเป็นหลกั ทั้งน้ี เรือมีหลายประเภท อาทิ เรือ
น ้ ามัน เรือเทกอง เรือตู้คอนเทนเนอร์ โดยเรือของบริษัทฯ เป็นเรือตู ้
คอนเทนเนอร์ท่ีใช้ขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในทุกๆ วนั 
ถึงแมใ้นยามมีสงครามก็ตาม 
ในขณะท่ี สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
จีนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถห้ามได้และส้ินสุดอย่างไรก็ไม่สามารถทราบได ้
อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวสหรัฐฯ ยงัคงต้องอุปโภคบริโภค ในอดีต
สหรัฐฯ ซ้ือของจากจีนโดยตรงคือการท่ีน ้ าไหลจากจีนไปสหรัฐฯ จึงเกิด
การกีดกนั อย่างไรก็ตาม จากความจ าเป็นในการบริโภค สหรัฐฯ ก็จะตอ้ง
ซ้ือของจากท่ีอ่ืนหรือชุมชนอ่ืน เช่น อาเซียน อินเดีย หรือยุโรป ในทางตรง
ขา้มกัน ด้านผูผ้ลิตอย่างจีนท่ีเคยขนส่งสินคา้ไปสหรัฐฯ แลว้โดนกีดกัน 
จ าเป็นตอ้งถ่ายเทสินคา้ไปท่ีอ่ืน เช่น อินเดีย ตะวนัออกกลาง และยุโรป 
ในขณะท่ีบริษทัฯ ไม่มีเรือขนส่งสินคา้ไปสหรัฐฯ แต่มีเรือไปยงัเส้นทาง
อินเดีย และตะวนัออก อีกทั้งมีการขยายกองเรือเพื่อรองรับการไหลของ
สินค้าตามสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากน้ี กรณีท่ีสินคา้ซ้ือจากอาเซียน
หรืออินเดียนั้นยงัตอ้งการวตุัดิบท่ีใช้ในการผลิตจากจีน และขนส่งสินคา้
ไปสหรัฐฯ ท าใหเ้กิดการขนส่งสินคา้หลายต่อ 
ทั้งน้ี จากแนวโน้มทิศทางการไหลของสินคา้ บริษทัฯ ในฐานะผูข้นส่งมี
การปรับเปล่ียนการใช้เรือไปยงัเส้นทางต่างๆ โดยบริษทัฯ มีทั้ งเรือใหม่ 
เรือขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ไดว้างแผนไว้
อยูแ่ลว้ 
ในขณะเดียวกนั ประเด็นดา้นพลงังาน เช่น พลงัสะอาดหรือพลงังานสีเขียว 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัและเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน โดยการต่อเรือใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ใช้น ้ ามนัต ่า ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกน้อย ซ่ึงจากการด าเนินการดังกล่าวน้ี จะเห็นได้ถึงแนวโน้ม
และทิศทางการเติบโตของบริษทัฯ 
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โดยในปี 2568 เป็นปีท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเรือใหม่ จึงเป็นโอกาสท่ีไดติ้ดตาม
ความผนัผวนของตลาดได ้โดยจากการประกาศเล่ือนการขึ้นภาษีตอบโต้
ออกไปอีก 90 วนันั้ น ส่งผลให้มีการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจาก
ความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ภายหลงั 90 วนั ส่งผลให้ตูค้อนเทนเนอร์
ขาดแคลนและค่าระวางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะท่ีดา้นผูส่้งออกตอ้งปรับตวั
ในการผลิตสินคา้ท่ีจะตอ้งตอบสนองต่อตลาดสหรัฐฯ ตลาดอินเดีย หรือ
ตลาดยโุรปมากขึ้น เพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ 
นอกจากน้ี ประเด็นเก่ียวกบั BRICS อาจจะมีแนวโน้มการซ้ือขายมากขึ้น 
และไม่ช้าการเงินจะซ้ือขายในสกุลเงินท่ีไม่ใช่ดอลลาร์ เช่น ปัจจุบัน 
บริษทัฯ รับค่าระวางเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ในอนาคตอาจจะรับเป็นสกุล
เงินหยวนได ้ซ่ึงเป็นส่ิงบริษทัฯ จะตอ้งปรับตวัตามตลาดต่อไป 
สุดทา้ย ขอให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่า บริษทัฯ ไดติ้ดตามสถานการณ์และ
ไม่ได้น่ิงนอนใจ มีการวางแผนและปรับตวัอยู่เสมอ โดยบริษทัฯ มุ่งมั่น
เพื่อสร้างผลก าไรสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

น.ส. พรทิพย ์เยาวพ์ฤกษช์ยั 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า จากท่ีประธานคณะกรรมการบริหารไดร้ายงานนั้นเป็นเหตุผล
ท่ีท าให้บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายในการเติบโตร้อยละ 30 ใช่หรือไม่ ขณะท่ี
ธุรกิจอ่ืนๆ มีความวิตกกงัวลอย่างมาก เช่น การจ่ายค่าพรีเมียมท่ีสูงขึ้นจาก
การท่ีเรือจะตอ้งตีล าเปล่ากลบัมา บริษทัฯ มีมุมมองต่อเร่ืองน้ีอยา่งไร 

นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า จากท่ีผูถื้อหุ้นได้สอบถามมานั้นขึ้นอยู่กับประเภท
ของเรือ หากเป็นเรือเทกองแล้วว่ิงไปเส้นทางสหรัฐฯ แล้วว่ิงเรือเปล่า
กลับมานั้นจะน่ากังวล แต่ส าหรับบริษทัฯ เป็นเรือตู้คอนเทนเนอร์และ
ไม่ไดมี้เส้นทางไปสหรัฐฯ โดยการขนส่งของเรือตูค้อนเทนเนอร์จะเกิดขึ้น
ไดน้ั้นจะตอ้งมีทั้งเรือและมีทั้งตู ้โดยบริษทัฯ ขนส่งในเส้นทางเอเชียและ
ตะวนัออกกลาง บริษทัฯ ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น ตวัอย่างเช่น ประเทศไทยจะตอ้งซ้ือแก๊สและถัว่เหลืองจากสหรัฐฯ 
เน่ืองจากสหรัฐฯ ขายถัว่เหลืองให้จีนปีละหลายลา้นตนั ซ่ึงหากจีนไม่รับ
ซ้ือ ก็จะตอ้งมีการไหลของสินคา้ไปยงัอาเซียนหรืออินเดียแทน ขึ้นอยู่กบั
วา่สินคา้จะว่ิงไปยงัเส้นทางใด ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไดเ้ตรียมความพร้อม
ในการรับมือ ไม่วา่จะเป็นเรือท่ีมีหลากหลายขนาดและอาย ุมีประสิทธิภาพ
สูง และมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อตอบสนองเส้นทางท่ีเหมาะสม 
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น.ส. พรทิพย ์เยาวพ์ฤกษช์ยั 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามว่า หากเปรียบเทียบระหว่างวิกฤตต่างๆ ได้แก่ วิกฤตโควิด  
ภูมิรัฐศาสตร์ สงครามอ่าวเปอร์เซีย และวิกฤตในคร้ังน้ี บริษทัฯ คิดว่าคร้ัง
น้ีจะเป็นไปในทิศทางใด 

นายสุเมธ ตนัธุวนิตย ์ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สถานการณ์ปัจจุบนัเป็นเพียงแค่เร่ิมตน้เท่านั้น ซ่ึงมี
ความขดัแยง้ทั้งทางดา้นการคา้ การเงิน และเทคโนโลยี และยงัมีความไม่
แน่นอน อย่างไรก็ตาม สินค้าก็จะมีการขนส่งซ่ึงขึ้ นอยู่กับว่าจะไปใน
ทิศทางใดเท่ านั้ น  โดยบริษัทฯ มีการปรับตัวในฐานะผู ้ขนส่งและ
เตรียมพร้อมเรือในการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ดังนั้น เรือ 
ตูค้อนเทนเนอร์จะขึ้นอยู่กบัการอุปโภคบริโภค ส่วนเรือประเภทอ่ืนก็จะมี
ปัจจยัท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดร. จ าลอง อติกุล 
ประธานกรรมการ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีได้ให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม 
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้ นน้ีมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงแต่จากคณะกรรมการ แต่
รวมถึงคณะผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ทั้ งในประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ กว่า 10 ประเทศ ท่ีร่วมกันท างานหนักโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ทั้งน้ี จากความตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ความขดัแยง้ในปี 
2567 ไม่วา่จะเป็นทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ สงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน 
และสงครามอ่าวเปอร์เซีย ท าให้ทุกคนท างานหนักและเตรียมความพร้อม
มากยิ่งขึ้นดังผลการด าเนินงานท่ีกรรมการผูจ้ดัการได้รายงานไปแลว้นั้น 
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีผูถื้อ
หุ้นพึงพอใจ นอกจากน้ี ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์มากยิง่ขึ้น และมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจในกลุ่มต่างๆ ได้
มากขึ้น ซ่ึงในหลายปีท่ีผ่านมาน้ี บริษทัฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงาน จึง
ไดล้งทุนในการต่อเรือใหม่ๆ ซ่ึงไดช่้วยผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 
2567 อย่างเห็นไดช้ดัเจนจากกองเรือท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกอง
เรือใหม่ท่ีก าลงัทยอยเขา้มา ทั้งน้ี วิกฤตใหม่ในปัจจุบนัน้ีเป็นสถานการณ์ท่ี
ยงัไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน ท าให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ท างานหนักมากยิ่งขึ้ นต่อไป และหวงัว่าในปี 2569 ผูถื้อหุ้นจะเข้าร่วม
ประชุมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ รับขอ้เสนอแนะในการจดัประชุมผู ้
ถือ หุ้นใน รูปแบบไฮบ ริดไว้พิ จารณา และขอขอบคุณค าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะ รวมถึงก าลงัใจจากผูถื้อหุน้ 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ 

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม และให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ และไดปิ้ดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 46 ประจ าปี 2568 เวลา 12.30 น. 

 
อน่ึง ณ ตอนปิดการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 118 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 

28 ราย และรับมอบฉันทะ 90 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 524,653,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3066 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 
-ลงนาม- 

_______________________________ 
(ดร. จ าลอง อติกุล) 

ประธานกรรมการบริษทั 
 

-ลงนาม- 
_______________________________ 

(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล) 
เลขานุการบริษทั 

 


